



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 เสร็จสร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>chiangmainews</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาจุดความร้อนและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันที่ 2 เม.ย. และตั้งเป้าลดจุดความร้อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 7 วัน</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ แถลงว่า ค่ำมลพิษเกินค่ามาตรฐานที่ ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ และ ต.ช้างเคือง อ.แม่แจ่ม ขณะนี้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้ว 1.8 แสนชิ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ได้ช่วยประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศราคาถูก พร้อมขอรับบริจาค ตั้งเป้า 1,000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก โรงเรียนที่ดูแลเด็กพิเศษ และรพ.สต.</p> <p>-นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นพ.พงษ์พนธ์ อิศรานันตชัย ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน บริเวณ ถ.สิงหนาทบำรุงและตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอแล้ว 140,000 ชิ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก วันที่ 5 เม.ย. มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันที่ 7 เม.ย. จะเดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อไปดูปัญหาและการจัดสร้างที่พักให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในสัปดาห์หน้าจะเชิญบุคลากรทั้งภายในและภายนอกพรรคมาหารือ และนำเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะยาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท. 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี โดยทั้ง 8 จังหวัดได้จัดเตรียม Clean Room ตามหลักวิชาการกรมอนามัย พร้อมรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง โดยรพ.นครพิงค์ได้จัดพื้นที่ปลอดฝุ่น ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในหอผู้ป่วยหนัก ทั้งไอซียูเด็ก ศัลยกรรมประสาท ทารกแรกคลอด โรคหัวใจ อายุรกรรมระบบประสาท รวมทั้งห้องคลอด และห้องไอทีเอ็ม สามารถลดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้มากกว่าร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่บริการผู้ป่วยนอก ได้รับการสนับสนุนเครื่องฟอกอากาศจากอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศ จากพัดลมดูดอากาศและไส้กรองอากาศ ต้นทุนเพียง 2,000 กว่าบาท หลังเปิดเครื่องทิ้งไว้ 30 นาที ค่าฝุ่นละอองลดลงจาก 100 มคก./ลบ.ม. เหลือเพียง 15 มคก./ลบ.ม. และหลัง 45 นาที เหลือ 3-5 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัด Clean Room 4 จุด ได้แก่ ห้องสะอาดสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและประชาชนทั่วไป และห้องเลี้ยงเด็กกลางวันนมแม่ มีผู้ใช้บริการแล้วประมาณ 100 คน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาใช้ห้องสะอาดที่มีอาการผิดปกติเบื้องต้น เช่น ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด หรือมีเสมหะ เจ็บคอ คอแดง และน้ำมูกใสไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย TNN</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ตรวจสอบศัลยกรรมเฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สทม. เปิดเผยกรณีจับ ดร.เซบิง ไชยศาสน์ เจ้าของโครงการเฟซบุ๊กขายดอกเตอร์เซบิง ว่า อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับศัลยแพทย์ 2 คน คาดว่าน่าจะใช้เวลาราว 2-3 วัน</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จะประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการโฆษณาชักชวนประชาชนให้เข้ารับบริการเสริมความงามกับโครงการฯ ทุกช่องทาง หากพบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	นำชื่อสถานพยาบาลมาร่วมโฆษณาด้วย จะเอาผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล และขยายผลไปยังรพ.หรือคลินิกที่ถูกนำชื่อมาใช้ว่ามีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยให้กระทำการเป็นเอเจนซีช่วยโฆษณาแทน โดยไม่ทักท้วงหรือห้ามปราม ซึ่งจะถือว่ามีความผิดด้วยเช่นกัน
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์กระปุก	<p>ค้ายา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.เอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ ได้แจ้งข้อมูลซื้อขายมาตามกำหนดวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ครบทุกราย ได้นำข้อมูลราคามาเทียบเคียงกับราคารมาตรฐานที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง อย. สมาคมประกันชีวิตและวินาศภัย และ คปภ. พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดประมาณ 10,000 รายการ มีราคาสมเหตุสมผล อีกครึ่งหนึ่งมีราคาที่สูงเกินไปตั้งแต่ 30-300% หลังจากได้ข้อมูลและวิเคราะห์ที่โครงสร้างต้นทุนแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคาและเวชภัณฑ์ และเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเห็นชอบอีกครั้ง และนำรายละเอียดราคาของแต่ละรพ.ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของกรมฯ ส่วนรพ.เอกชนที่ตั้งราคาไว้สูงเกินสมควรจะเชิญมาสอบถามและขอให้ปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน ถ้าไม่ปรับลดจะขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนเข้ามาแจ้งกรมฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p>ความเครียดจากการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในเดือน ก.พ.-มี.ค. มีการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 จำนวน 13,229 ครั้ง มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ปัญหาทางจิตเวช ความเครียด/วิตกกังวล และปัญหาความรัก เฉพาะเรื่อง ความเครียดและวิตกกังวลจากการเมือง เดือนมี.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.ร้อยละ 68 เนื่องจากเป็นช่วงเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เครียดจากการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองระหว่างคนใกล้ชิด คนในครอบครัว กรมฯ กำลังติดตามความเครียดจากการเมืองอย่างใกล้ชิด และประชาชนรับฟังความคิดเห็นของคุณคนอื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติกัน ควรติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี เปิดกว้างรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ และคลายความเครียด หากยังมีความเครียดและวิตกกังวลอยู่ สามารถโทรขอรับบริการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
ไทยรัฐ	<p>เตือนสมุนไพรมันบำรุงกระดูก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริรัชเชต คุรุวัฒน์เศรษฐ์ บก.ปคบ. ร่วมกันแถลงข่าวทำลายแหล่งนำเข้าสมุนไพรมันบำรุงกระดูก รูปแบบของชาชงและแคปซูล โฆษณาว่าใช้รักษาโรคกระดูกปวดเข้า ไซ้ข้อเสื่อม เป็นต้น โดยใช้ชื่อว่า ลีวเว่ยจ้วงกู่ซูทรงฉา เคยจับได้ที่เยาวราชแต่มีการมาขายอีกทางเพซบุ๊ก ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 จากการส่งตรวจวิเคราะห์พบมีการปลอมใส่ยา 6 ชนิด คือ กลุ่มยาแก้ปวดเอ็นเสด บางครั้งใส่ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ</p>
แนวหน้า มติชน ไทยโพสต์ มติชน	<p>เทศกาลสงกรานต์ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงควบคุมเข้มข้นที่ 11-17 เม.ย. 2562 มุ่งขับเคลื่อน 7 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การเข้มงวดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดโซนนิ่งเล่นสงกรานต์ แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทาง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน</p> <p>-พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำห้ามจัดปาร์ตี้โฟมอย่างเด็ดขาด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีมีการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจะใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการขับรถเร็วและดื่มสุรา</p> <p>-นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปภ. แนะนำผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยเฉพาะหากต้องขับรถมากกว่า 400 กม. ควรมีเพื่อนร่วมทางเพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ หรือหยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง หรือทุก 150-200 กม. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน</p> <p>-นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ 59 แม่น้ำ และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง คุณภาพน้ำในช่วงต้นปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3 แหล่งน้ำ เกณฑ์ดี 29 แหล่งน้ำ เกณฑ์พอใช้ 24 แหล่งน้ำ และเกณฑ์เสื่อมโทรม 9 แหล่งน้ำ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมีความปลอดภัยเพียงพอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>นำมาเล่นสงกรานต์</p> <p>-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนวงแหวนหยุดพักเพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน 28 สายทาง</p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า สงกรานต์ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 3,724 ครั้ง บาดเจ็บ 3,897 คน เสียชีวิต 418 คน สะท้อนถึงความรุนแรง ความสูญเสียที่มาจากพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ ช่วงสงกรานต์ปีนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือ ห้ามดื่มแล้วขับรถ ลดความเร็วในการขับขี่ เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถช่วงกลางคืน</p> <p>-นายจะเด็ด เขาวนัวไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ น.ส.สิรินยา บิชอพ นักแสดง เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายชุมชนลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว เขตกรุงเทพฯ รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ และตัวแทนเหยื่อที่ถูกลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ กว่า 50 คน เข้าพบและยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการลวนลามทางเพศ และปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ประชาชาติ สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>รพ.รามธิบดีปรับการจ่ายยาสิทธิ 30 บาท-ประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีรพ.รามธิบดีประกาศปรับระบบการจ่ายยาผู้ป่วยสิทธิ 30 บาทและสิทธิประกันสังคม กรณีใช้ยานอกสิทธิพื้นฐานต้องชำระค่ายาเอง ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2562 ว่า สิทธิประโยชน์ด้านยาและเวชภัณฑ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติและยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของบอร์ด สป.สช. ซึ่งการจ่ายยาให้ผู้ป่วยเป็นดุลยพินิจของแพทย์ และรายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ตลอดจนมีความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และกรณีมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักซึ่งเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม การประกาศของรพ.รามธิบดีเป็นการปรับระบบสารสนเทศการบริหารจัดการยาของรพ. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์สั่งจ่ายยา ไม่ใช้การลดสิทธิของผู้ป่วย 30 บาท สปสช.อยู่ระหว่างการประสานงานกับรพ.เพื่อทำความเข้าใจ</p>
ไทยโพสต์	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า ลาชาดควันยาสูบ กล่าวว่า หน่วยงานสาธารณสุขไทยมักจะทำเรื่องกักรวเลื่องการใช้บุหรีไฟฟ้าของเยาวชน จึงจำเป็นต้องแบนบุหรีไฟฟ้า ในขณะที่ประเทศต้นแบบที่สนับสนุนการใช้บุหรีไฟฟ้าสำหรับการเลิกบุหรี เช่น อังกฤษ เลือกใช้กฎระเบียบที่เหมาะสมและรัดกุมแทน ซึ่งสามารถควบคุมการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนได้ และยังช่วยให้อัตราผู้สูบบุหรีโดยรวมของทั้งประเทศลดลงด้วย โดยสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษได้เผยแพร่รายงานหัวข้อ การใช้บุหรีไฟฟ้าในอังกฤษ : การปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ก.พ. 2019 สรุปว่า แม้เด็กและเยาวชนในอังกฤษทดลองใช้บุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่การใช้แบบประจำยังคงมีอัตราต่ำเพียง 0.4% ในกลุ่มเด็กอายุ 11 ปี และ 2.6% ในเด็กอายุ 18 ปี ส่วนอัตราการสูบบุหรีของเยาวชนอายุ 13 และ 15 ปี ลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2541-2558 ดังนั้น เครือข่ายฯ จะเดินหน้าเรียกร้องให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมายต่อไป และจะส่งรายงานฉบับนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการค้าต่างประเทศ กพาณิชย์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพพิจารณาหามาตรการควบคุมบุหรีไฟฟ้า</p>
ไทยรัฐ แนวนหน้า	<p>สารเคมีรั่ว อ.กบินทร์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งแสงบ่อทองไอซ์ เลขที่ 33/3 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ทำให้คนงานมีอาการแสบตา หายใจไม่สะดวก และแน่นหน้าอก ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต้องรีบออกนอกพื้นที่ สนง.อุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ตรวจสอบพบเครื่องผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเครื่องที่ 1 เกิดการรั่วไหลของสารแอมโมเนีย ต้องติดตั้งใหม่ทั้งระบบ ได้สั่งปิดโรงงานชั่วคราว และจะตรวจสอบอีกครั้งภายใน 15-30 วัน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สายตรงจังหวัดปทุมธานี</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พินิจบุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรม Pathum Thani TOT Help Call Center สายตรง จ.ปทุมธานี โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จ.ปทุมธานี และ บ.ทีโอที จก. มหาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียมมาใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วยหรือญาติที่ดูแล รวมทั้งบันทึกข้อมูลสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่สำคัญและพิกัดบ้านพักผู้ป่วย
ไทยรัฐ	พฤติกรรมกรบริโภคอาหารโลก -เสนอข่าว กลุ่มนักวิจัยเผยแพร่รายงานภาวะโรคติดต่อทั่วโลก ในวารสารการแพทย์เดอะแลนเซต โดยติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 195 ประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2560 จากองค์ประกอบอาหาร 15 อย่าง พบว่า ปี 2560 ชาวโลก 11 ล้านคนที่เสียชีวิตมีส่วนจากการกินอาหารคุณภาพต่ำ ทั้งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เกลือ เนื้อที่ผ่านกระบวนการมากเกินไป เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจ มะเร็งและเบาหวาน โดยพบสัดส่วนการเสียชีวิตมากที่สุดในอุซเบกิสถาน ต่ำสุดในอิสราเอล
ไทยรัฐ	ห้ามเสริมเต้านมเทียมชนิดซิลิโคน -เสนอข่าว หน่วยงานตรวจสอบด้านสุขภาพแห่งชาติฝรั่งเศส เตรียมเป็นประเทศแรกที่จะประกาศห้ามผู้หญิงเสริมเต้านมเทียมชนิดซิลิโคน หรือที่ทำจากโพลีเอทิลีน เพราะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง BIA-ALCL ที่เกิดขึ้นในเม็ดเลือดขาว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch